

News Clipping

Siam PR.
C O N S U L T A N T

Client / Subject:

SENA Development PCL.

Publication:

เดลินิวส์ (กรอบข่าย)

6 Apr, 2018

Page: 21

Clip Art: Color

Headline:

กันและกัน – ยู๋ – เซอรี พี่น้องผสานพลัง สานต่อธุรกิจครอบครัว



พี่น้องต่างวัยที่ร่วมกันประสาน
ความรู้ความสามารถ นำพาครอบครัว
ให้เดินในสายธุรกิจและขยายขอบเขต
ที่เติบโตขึ้น โดยมีที่สาวคนโต “ยู๋-
ศศ.ดร.เกษรา รัชฎาลักษณ์ภาคย์” รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนา
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริม
ทรัพย์ และอดีตนายกคณะทนายศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คอยเป็นคนนำ
ทาง พร้อมมีน้องสาวคนที่ ๑ “เซอรี-อุมาพร
รัชฎาลักษณ์ภาคย์” กรรมการ บริษัท เสนา
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้ามา
ดูแลในส่วนการตลาดและสื่อสารองค์กร

คุณยู๋ย้อนความหลังให้ฟังว่า มี
พี่น้อง 4 คน แต่คนที่สองป่วยบ่อยและเสียชีวิต
กับเซอรีจึงมีอายุห่างกัน ๑ ปี จำได้
ว่าโตมาในสมัยที่ครอบครัวยังลำบาก และ
อยู่กับคุณชายซึ่งบ้านอยู่ใกล้กัน เพราะ
คุณพ่อคุณแม่ (ธีรวัฒน์ รัชฎาลักษณ์ภาคย์-
ศรีอรุณภรณ์ กิติรัตนานนท์) ต้องทำงาน ส่วนน้อง
เกิดมาช่วงธุรกิจเริ่มดีขึ้น ยู๋ก็ช่วยดูแลเขา
โดยเฉพาะเรื่องของการเรียน เพราะเป็นลูก

คนแรกก็ต้องผ่านประสบการณ์ครั้งแรกไม่ว่า
เอชเอชเอ เรียนต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่อง
ใหม่ที่เกิดขึ้นในบ้าน เมื่อทำให้น้องเห็นว่าเราทำได้เขาก็มองเห็นว่าเป็น
เรื่องง่ายที่จะทำตามการสอนที่ดีที่สุดคือ การทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง

คุณเซอรี เล่าต่อว่า ตั้งแต่เด็กมีที่สาวที่คอยดูแลทุกเรื่องและ
สอนทุกอย่างเปรียบเทียบ “แม่” อีกคนหนึ่ง นำทางเป็นไกด์ไลน์โดย
เฉพาะการศึกษา ตั้งแต่เลือกสายเรียนชั้นมัธยมฯ เข้าเรียนมหาวิทยาลัย
ทั้งระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท กระทั่งเริ่มสมัคร
งานก็ยังเป็นที่ปรึกษาเรามีที่สาวเป็นต้นแบบใน
การดำเนินแต่ละขั้นตอน อีกทั้งเขาอ่านเราออก
ว่าเป็นคนแบบไหน ชอบและถนัดอะไรเขาก็ช่วย
นำไปในทางที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เรารู้สึกอึดอัดกับ
สิ่งที่ไม่ถนัดและไม่มีความสุข

ระหว่างเรียนคือต่างประเทศ คุณยู๋วางแผน
แนวทางไว้แล้วน้องสาวจึงก้าวเดินไปอย่างไม่มี
ปัญหา คุณเซอรีบอกว่า เราคุยกันมากขึ้นเมื่อเขา
เรียนจบปริญญาเอกกลับมาอยู่เมืองไทย แล้วกลับ
กันกับที่เซอรีไปเรียนต่อปริญญาโท ซึ่งก็ปรึกษา
ที่ยู๋ว่าจะจะไปเรียนสายไหนดี โดยเขาทำหน้าที่แทนคุณพ่อคุณแม่ พาไป
ดูสถานที่เรียนและส่งถึงที่หอพัก บางครั้งเป็นยิ่งกว่าคุณแม่ คอยจ้ำจี้
จ้ำไชเรื่องการศึกษา เพราะไม่อยากให้เราเดินไปในทางที่ผิดพลาด

จุดหักเหที่ที่สาวต้องก้าวเข้ามาดูธุรกิจ คุณยู๋บอกว่า เมื่อ 10

ปีก่อนคุณพ่อป่วยหนัก ธุรกิจไม่มีคนดูแล น้องสาวก็ยังไม่เรียน เราทำหน้าที่ทั้งสองหนังสือ ฝากคุณพ่อ และต้องเริ่มดูแลธุรกิจ จ้างได้ว่า

เหนื่อยมาก แต่เป็นช่วงหนึ่งที่ทำให้คิดได้ว่า ต้อง กลับมาทำงานที่บ้านและเห็นลาออกจากอาจารย์ เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว และพื่อน้องเรียนจบมาประสบความสำเร็จจากข้างนอกแล้วก็กลับมาช่วยกัน
เขาเป็นคนเอาจริงเอาจัง มุ่งมั่น ขยัน สอน

เสมอว่า “ไม่มีใครที่
เกิดมาแล้วฉลาดเลย
แต่หากมุ่งมั่น ขยัน

มากพอ และต่อสู้กับสิ่งนั้นก็จะสำเร็จ หากไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน ทำให้สุด
อย่างล้มเลิกง่าย ๆ” กลายเป็นแรงผลักดันให้ตัวเราเอง โดยมองเขาเป็น
โมเดลด้านการศึกษา เรียนจบปริญญาเอกตอนอายุ 26 ปี ทั้ง ๆ ที่เรียน
ไม่เก่ง แต่มุ่งมั่นจนได้ทุนการศึกษาจากคอนแรกคุณพ่อไม่เห็นด้วย กระทั่ง
ทำงานสำเร็จนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้อื่น รวมถึงมีความเป็นที่ใหญ่สูงรับ
ผิดชอบทุกอย่าง น้องเจ็บป่วย ทะเลาะกัน มีปัญหาเกี่ยวกับคนอื่นก็ดูแลทุก

อย่าง ทั้งเสียสละความเป็นตัวคนเพื่อมาสืบทอด
ธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลครอบครัว รู้สึกภูมิใจใน
ตัวเขามาก คุณเซอร์เอ่ยถึงพี่สาว
สลัดกับคุณผู้ยี่สิบว่า เซอร์ มีความ
รับผิดชอบสูง เก่งในเรื่องของการดีไซน์ ความ

สวยงาม การทำสินค้าชิ้นหนึ่งมีเหตุผล
อย่างเดียวไม่ได้ ต้องใส่ความรู้สึกลงไป
ด้วย ซึ่งในครอบครัวเขาเป็นคนเชื่อ
ของให้ทุกคน ไม่ว่าจะกระเป๋าคูณแม่
เนกไทคุณพ่อ ของทุกอย่างในบ้าน
เขาเป็นคนเลือกทั้งหมด ซึ่งตรง
ข้ามกับเรา คุณแม่ไม่เคยถามผู้ยี่สิบว่า
กระเป๋ามาไหนสวย เช่นเดียวกับการ
ทำงานผู้ยี่สิบต้นจะทำอะไรด้วยคำว่า
“ทำไป” แต่เซอร์ และน้องสุดท้อง
(แพร์-ศรีวิรัตน์) ดูแลงานก่อสร้าง
และการตกแต่ง จะสานต่อทำให้เกิด
ขึ้นด้วยคำว่า “อย่างไร”

เป็นที่ร้องเรื่องความขัดแย้ง
ทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องส่วนตัว
ไม่เคยทะเลาะกัน แต่หากเรื่อง
งานมีความเห็นไม่ตรงกันบ้าง ซึ่ง
จะฟังเหตุผลของแต่ละคน พอ
ออกจากห้องประชุมทุกอย่างก็
จบ แต่หากเรื่องความเข้มงวดน้องสาวออก
ว่า มีคู่มืออย่างการทำงานเราต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดี ไม่หยุดงานไปเที่ยวงาน ๆ



เป็นผู้บริหารต้องทำงานให้มากกว่า อะไรที่
คนอื่นไม่ชอบเราก็ไม่ควรทำ ให้ถึงใจ
เขาใจเรา รวมทั้งยังสอนเสมอว่า “จะอยู่ใน
บริษัทให้คนอื่นเคารพนับถือก็มาจากตัว
เราเอง” ไม่ใช่เข้ามาเป็นลูกพ่อ เป็นน้อง
เขาแล้วทำให้ยื่นในตำแหน่งที่สูงได้อย่าง
ภาคภูมิใจ ทุกอย่างต้องสร้างเองให้คนอื่น
เชื่อมั่นในตัวเรา

คุณผู้ยี่สิบว่า ความสัมพันธ์ของที่
น้องมีหลายแบบ ที่อายุใกล้เคียงก็เหมือน
เป็นเพื่อนกัน แต่ในความสัมพันธ์ของเราด้วยอายุที่เยอะกว่า และไลฟ์
สไตล์ต่างกัน ผู้ยี่สิบเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง ชอบอยู่บ้านอ่านหนังสือ แต่
เซอร์มีสังคม เพื่อนเยอะ การไปเดินเป็นเพื่อนซื้อของอาจจะดูยาก เรา
เลขทำหน้าที่ในส่วนของการสอนที่มีแต่ความหวังดีและห่วงใยในทุก
วัน หากมีเวลาว่างจะมีทริปครอบครัวปีละ 2 ครั้ง ช่วงปีใหม่และ
สงกรานต์ ทุกคนได้มาอยู่ร่วมกัน เจอหน้าและพูดคุยกันเป็นเหมือน
ชั่วโมงการแลกเปลี่ยน และส่วนทุกวันอาทิตย์ก็มากินข้าวเจอหน้ากัน
ด้วยที่น้องทุกคนต่างมีครอบครัวของตัวเอง.

“ติ๋นรัก”